



กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทร. +๕๙ ๕๕๗๙ โทรสาร ๐ ๒๘๔๙ ๕๕๕๘

ที่ อว ๗๘.๐๑๕/ว กว๖๕

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลง  
หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน หัวหน้าส่วนงาน

ตามที่กองบริหารการศึกษาได้เสนอการพิจารณาองค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมมีมติให้กองบริหารการศึกษาจัดทำแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

ในการนี้ กองบริหารการศึกษา ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายความว่า บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่มาจากสถาบันอื่น ไม่ใช่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

๒. ผู้ใช้บัณฑิต หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นผู้จ้างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาจจะมาจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน และให้หมายรวมถึงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๓. ให้ส่วนงานเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย

/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก...

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	จำนวน	๒	ท่าน
ผู้ใช้บัณฑิต	จำนวน	๒	ท่าน

ทั้งนี้ หากหลักสูตรมีองค์กักรวิชาซีพีในการกำกับดูแลมาตรฐานของหลักสูตร ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากองค์กักรวิชาซีพีอย่างน้อย ๑ ท่าน หรือเป็นไปตามที่องค์กักรวิชาซีพีกำหนดไว้

๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ส่วนงานเสนอมาเป็นคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย) จะต้องไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรและกระบวนการพิจารณากลับกรองหลักสูตรในระดับส่วนงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. เกสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา